

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ชื่อ นายทอง บุญฤทธิ์	ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ต/ป ๑ ม.ค. ๒๔๘๐ อายุ ๘๖ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุ แขน ขา อ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑.ฟื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน ระยะยาว กินอาหารเองได้/ขับถ่ายเองได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ	
การดูแล	๑. ดูแลกิจวัตรประจำวัน ๒. การรับบริการสวัสดิการทางสังคม ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางนาค ปานน้อย	ที่อยู่ ๖๕ หมู่ที่ ๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ต/ป ๒๑ มิ.ย. ๒๔๘๒ อายุ ๘๔ ปี	ข้อมูลสุขภาพ แขนขาซ้ายอ่อนแรง ป่วยความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา ๒. ปัญหาด้านความจำ หลงลืม ซึมเศร้า นอนไม่หลับ เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑.ฟื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน ระยะยาว ๑.ไม่มีแผลกดทับ	
การดูแล	๑. โภชนาการ /การเคลื่อนที่ย้าย ๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางเกตุ ดวงชื่น	ที่อยู่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๔ ม.ค. ๒๕๙๒ อายุ ๗๔ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ป่วยความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ แขนขา ข้างซ้ายอ่อนแรง	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน ระยะยาว ๑. ไม่เกิดแผลกดทับ/ไม่มีภาวะซึมเศร้า	
การดูแล	๑. การเคลื่อนย้าย ๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นายเฉลิม เสงชัยโย	ที่อยู่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๖ มี.ค. ๒๕๙๖ อายุ ๗๐ ปี	ข้อมูลสุขภาพ แขนขาอ่อนแรง ขยับได้น้อย ป่วยเส้นเลือดสมองตีบข้างขวา	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. มีความอ่อนแรงของกำลังมือ แขน ขา ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน ระยะยาว ๑. ไม่มีข้อติดเพิ่มขึ้น ไม่มีแผลกดทับ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	
การดูแล	๑. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๒.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นายประยูร บุญเนื่อง	ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๒๒ ม.ค. ๒๕๐๔ อายุ ๖๒ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้ป่วยพิการตกจากที่สูง อัมพาตครึ่งล่าง มีแผลกดทับที่สะโพก ทั้งสองข้าง	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขนขา ๒. มีแผลกดทับที่สะโพก ทั้ง ๒ ข้าง เป้าหมายการดูแล	

	<p>ระยะสั้น ๑. ฟันฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้นภายใน ๓ เดือน</p> <p>๒. ไม่เกิดการติดข้อ ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ไม่มีภาวะซิมเคร้า</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย / โภชนาการ</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นายสมพร บุญเนื่อง	ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๓๑ พ.ค. ๒๕๒๓ อายุ ๔๓ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ทราบสาเหตุ แขนขา อ่อนแรงทั้งสองข้าง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. มีความอ่อนแรง ของกำลัมือ แขน ขา</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ฟันฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้นภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ยืนทรงตัวได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน ๆ</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย / โภชนาการ</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางนวล พิมพ์พา	ที่อยู่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๖๗ อายุ ๙๙ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง มีอาการสั่น ไม่สามารถเดินไปมาด้วยตนเองได้	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้</p> <p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลัมือ แขน ขา</p> <p>๓. ปัญหาด้านความจำ/หลงลืม/ซิมเคร้า/นอนไม่หลับ</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ฟันฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้นภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ยืนทรงตัวได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน ๆ</p>	
การดูแล	<p>๑. โภชนาการ</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางเรือง เชื้อสมุทร	ที่อยู่ ๒๙ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๕๒ อายุ ๘๔ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. ปัญหาด้านความจำ/หลงลืม/ซึมเศร้า/นอนไม่หลับ ๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา ๓. ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑. ฟิ้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้นภายใน ๓ เดือน ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ๒. ไม่มีภาวะซึมเศร้า	
การดูแล	๑. โภชนาการ ๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางขวด ทองเอี้ย	ที่อยู่ ๕๖ หมู่ที่ ๔ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๗๖ อายุ ๙๐ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ลิ้นลิ้มข้อสะโพกข้างขวาหัก ไม่สามารถเดินได้ ต้องมีผู้ช่วยเหลือในทำกิจวัตรประจำวัน	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา ๒. ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง ๓. ไม่สามารถอาบน้ำได้ เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑. ฟิ้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้นภายใน ๓ เดือน ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ๒. ไม่มีภาวะซึมเศร้า ๓. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ	
การดูแล	๑. การช่วยในระบบขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ ๒. การรับบริการด้านอุปกรณ์ ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางบุญไหว จันทร	ที่อยู่ ๙ หมู่ที่ ๕ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๘ ก.ย. ๒๕๕๒ อายุ ๘๔ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองตีบ แขนขา ข้างขวาอ่อนแรง	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ	

	<p>๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา</p> <p>๒. ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ยืนทรงตัวได้</p>
การดูแล	<p>๑. ดูแลกิจวัตรประจำวัน</p> <p>๒. การรับบริการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>

ชื่อ นายบุญมาก จิตรงามขำ	ที่อยู่ ๕๕ หมู่ที่ ๗ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ อายุ ๖๙ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุติดบ้าน ป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตก ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ</p> <p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขนขา ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น เดินได้ด้วยตัวเอง อาบน้ำเองได้</p> <p>๒. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพ หรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p> <p>๒. กินอาหารเองได้/ซบถ่ายได้</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย/ การบริการด้านอุปกรณ์</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ น.ส.สุนีย์ ทรงทิพย์	ที่อยู่ ๓๗/๒ หมู่ที่ ๗ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๗ อายุ ๕๕ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ป่วยโรคเส้นเลือดคนสมองตีบ ช่วยเหลือตนเองได้น้อย แขนขาต้านซ้ายอ่อนแรง	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ</p>	

	<p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขนขา ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น เดินได้ด้วยตัวเอง อาบน้ำเองได้</p> <p>๒. ฟันฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพ หรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p> <p>๒. กินอาหารเองได้/ขับถ่ายได้</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย/ การบริการด้านอุปกรณ์</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางวิเชียร จิตรงามขำ	ที่อยู่ ๖๐ หมู่ที่ ๗ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๐๒ อายุ ๖๔ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย แขนขาข้างขวาอ่อนแรง ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในการเข้าห้องน้ำ /อาบน้ำ</p> <p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น เดินได้ อาบน้ำได้ ทานข้าวได้ ขับถ่ายได้ ภายใน ๓ เดือน</p> <p>๒. ฟันฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>๓. ไม่เกิดการติดเชื้อ แผลกดทับ และภาวะแทรกซ้อน ภายใน ๑ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ /ไม่เกิดแผลกดทับ</p> <p>๒. กินอาหารเองได้/ขับถ่ายเองได้ ไม่มีภาวะซึมเศร้า</p>	
การดูแล	<p>๑. การช่วยในระบบขับถ่าย(ปัสสาวะ/อุจจาระ)</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การเคลื่อนย้าย / โภชนาการ</p> <p>๔. การรับบริการสวัสดิการทางสังคม</p> <p>๕. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางนิน มงคลธนทรัพย์	ที่อยู่ ๗๓ หมู่ที่ ๘ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
---------------------------------	--	-----------------------------------

ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ อายุ ๗๕ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุติดบ้าน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย แขนขาอ่อนแรง กลืนปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p>
การดูแล	<p>๑. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๒. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>

ชื่อ นางสาวเสี่ยวม คิมสาย	ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๙ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ อายุ ๙๓ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ขาทั้ง ๒ ข้างอ่อนแรง ขยับได้น้อย	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ไม่มีข้อติดเพิ่ม ภายใน ๓ เดือน</p> <p>๒. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ไม่มีภาวะซึมเศร้า</p>	
การดูแล	<p>๑. การบริหารกล้ามเนื้อ</p> <p>๒. โภชนาการ</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางสาวปราณี บุญเงิน	ที่อยู่ ๔๙ หมู่ที่ ๙ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๐ อายุ ๘๖ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุป่วยความดันโลหิตสูง พิกการขาไม่มีแรง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา ไม่สามารถเดินได้</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ไม่มีข้อติดเพิ่มขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน</p>	

การดูแล	๑.ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป การอาบน้ำ การเคลื่อนย้าย ๒.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ
---------	---

ชื่อ นางแหง พันธุ์ไทย	ที่อยู่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๒ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ก.ค. ๒๔๙๖ อายุ ๗๐ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุชาวอเมริกัน ช่วยเหลือตนเองได้	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา</p> <p>๒. ปัญหาด้านความทรงจำ/หลงลืม/ซึมเศร้า/นอนไม่หลับ</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น -</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ๒. เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p>	
การดูแล	๑.ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป การขับถ่าย การเคลื่อนย้าย ๒.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางสาว พองน้ำ	ที่อยู่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๕ พ.ย. ๒๔๗๗ อายุ ๘๗ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ชาวอเมริกันทั้งสองข้าง	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ชาวอเมริกัน ทั้ง ๒ ข้าง</p> <p>๒. ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ใน ๓ เดือน ๒. ไม่เกิดอุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ไม่มีภาวะซึมเศร้า</p>	
การดูแล	๑. การเคลื่อนย้าย / โภชนาการ ๒.ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๓.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อนางสายใจ พระวิเศษ	ที่อยู่ ๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๔๘๔ อายุ ๘๒ ปี	ข้อมูลสุขภาพ แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง หลอดเลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ	

	<p>๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวนใน ๓ เดือน</p> <p>๒. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ไม่มีภาวะซึมเศร้า กำลังแขน มือ ดีขึ้น ไม่มีข้อติด</p>	
การดูแล	<p>๑. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๒. โภชนาการ</p> <p>๓. สุขภาพจิต และกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด</p> <p>๔.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นายทวย ปานคล้าย	ที่อยู่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๔ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑ ม.ค. ๒๕๕๐ อายุ ๗๖ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. กลั้นปัสสาวะไม่ได้</p> <p>๒. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในการเข้าห้องน้ำ</p> <p>๓. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น เดินได้ด้วยตัวเอง อาบน้ำเองได้</p> <p>๒. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึมเศร้า และสมองเสื่อม ภายใน ๑ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p> <p>๒. กินอาหารเองได้/ขับถ่ายเองได้</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓.การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางชยุตา กองแก้ว	ที่อยู่ ๗๓ หมู่ที่ ๑๔ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๓๑ ก.ค. ๒๕๐๙ อายุ ๕๗ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย แขนขาทั้ง ๒ ข้างอ่อนแรง ทำกิจวัตรประจำวันเองได้	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา ๒. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในการเข้าห้องน้ำ เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑. ทำกิจวัตรประจำวันได้ การได้รับการช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์ ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ ๒. กินอาหารเองได้/ขับถ่ายเองได้	
การดูแล	๑. การช่วยในระบบขับถ่าย(ปัสสาวะ อุจจาระ) ๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางห้วง แสงโสม	ที่อยู่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๕ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑๔ มี.ค. ๒๔๙๕ อายุ ๗๑ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ชาวอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองได้พอควร	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ ๑.ปัญหาด้านความจำ/หลงลืม/ซึมเศร้า/นอนไม่หลับ ๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา เป้าหมายการดูแล ระยะสั้น ๑. การได้รับช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์ ภายใน ๑ เดือน ๒. ทำกิจวัตรประจำวันได้ ระยะยาว ๑. เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์	
การดูแล	๑. โภชนาการ ๒. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ	

ชื่อ นางวิรัตน์ นาคนาคา	ที่อยู่ ๑๓๖/๒ หมู่ที่ ๑๖ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๐๗ ก.พ. ๒๕๐๑ อายุ ๖๕ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แขน ขา ด้านซ้ายอ่อนแรง	
	ประเด็นปัญหา/ความต้องการ	

	<p>๑. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขน ขา</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ไม่มีแผลกดทับและภาวะแทรกซ้อน</p> <p>๒. ทำกิจวัตรประจำวันได้/ฟื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อ</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. กินอาหารเองได้ เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p> <p>๓. ไม่เกิดแผลกดทับ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ</p>
การดูแล	<p>๑. การช่วยในระบบขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>

ชื่อ นางสาวสุนทร โมเล็ก	ที่อยู่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๑๖ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๑๘ ส.ค. ๒๕๐๘ อายุ ๕๘ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้ป่วยแขนขาด้านขวาอ่อนแรง นั่งบนรถเข็น ไม่สามารถอาบน้ำเองได้ ญาติคอยดูแลทำกิจวัตรประจำวันให้	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ ใส่เสื้อผ้าเอง อาบน้ำเองไม่ได้</p> <p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือแขนขา</p> <p>๓. ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ไม่มีแผลกดทับ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภายใน ๑ เดือน</p> <p>๒. ฟื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพ หรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>๓. ทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น เดินได้ด้วยตนเอง อาบน้ำได้ ทานข้าวได้ ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์</p> <p>๒. กินอาหารเองได้/ขับถ่ายได้ ไม่เกิดแผลกดทับ ไม่มีภาวะซึมเศร้า</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย /โภชนาการ /สุขภาพจิต และกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	

ชื่อ นางบุญช่วย สุขสวัสดิ์	ที่อยู่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๖ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มที่ ๑
ว/ด/ป ๒๐ ม.ค. ๒๕๐๕ อายุ ๖๑ ปี	ข้อมูลสุขภาพ ผู้พิการติดบ้าน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง	
	ญาติคอยดูแลกิจวัตรประจำวันให้	
	<p>ประเด็นปัญหา/ความต้องการ</p> <p>๑. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการเข้าห้องน้ำ</p> <p>๒. มีความอ่อนแรง ของกำลังมือ แขน ขา</p> <p>๓. ไม่สามารถเดินได้โดยลำพัง ต้องมีคนช่วยพยุง</p> <p>เป้าหมายการดูแล</p> <p>ระยะสั้น ๑. ไม่มีแผลกดทับ ภายใน ๑ เดือน</p> <p>๒. ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ภายใน ๑ เดือน</p> <p>๓. พื้นฟูสภาวะของข้อและกล้ามเนื้อให้คงสภาพหรือดีขึ้น ภายใน ๓ เดือน</p> <p>ระยะยาว ๑. ญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์</p> <p>๒. ไม่มีภาวะซึมเศร้า/ไม่มีแผลกดทับ</p>	
การดูแล	<p>๑. การเคลื่อนย้าย</p> <p>๒. ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>๓. การจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ</p>	